

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีทัศนคติและค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ

๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้ทราบถึงกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีต่อไป
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

มาตรการ

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ
๒. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร
๔. เพื่อให้มีมาตรการ/ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการสัมมนา ประชาชนกับการบูรณาการการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ภาคประชาชน)
๒. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร
๔. กิจกรรมจัดทำมาตรการ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

มาตรการ

๑. เพื่อให้มีการพัฒนามาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆ
๒. จัดให้มีช่องทาง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. เพื่อสร้างความรู้ด้านการไต่สวนสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน

โครงการ/กิจกรรม

๑. กิจกรรมพัฒนามาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆ
๒. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการไต่สวนสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน

ซึ่งผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	ส่งเสริมให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ได้ทราบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีต่อไป	สพต.	ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณการตรวจเงินแผ่นดินและสำนึกรักองค์กร” และหลักสูตร “สดง. กับการทำงานเป็นทีม” เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติร่วมในเรื่องค่านิยมร่วมขององค์กร ได้แก่ สัตย์ซื่อ มีอาชีพ รับผิดชอบ ให้แก่ข้าราชการใหม่ทุกรุ่น รุ่นละ ๖ วัน โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม การถอดบทเรียน การแสดงบทบาทสมมติ มีการอบรมแล้ว จำนวน ๓ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๒๘๘ คน
๒	การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สปส.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ๒๙ ครั้ง ดังนี้ ๑. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต และพระบรมราชานุสาวรีย์กระทรวงการคลัง วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๓. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖ ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๕. พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				<p>สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๖. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปัจจัย เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๗. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต</p> <p>๘. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๙. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๐. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>๑๑. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๒. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๑๓. กิจกรรมทางศาสนา งานไถ่รับพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตรพระสงฆ์ ๒๓๗ รูป เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				<p>พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรวมถึงบูรพกษัตริย์แห่งสยามและทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๑๔. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๕. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธธรรมมาภิบาล ณ อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๖. พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๗. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๑๘. สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิตล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๑๙. สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				<p>๒๐. กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ณ อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและบริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๑. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๒. พิธีทางศาสนาหมงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๓. พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๔. ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๕. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสสมหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๖. ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				<p>๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๗. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๘. พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒๙. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงการคลัง วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>
๓	โครงการสัมมนา ประชาชนกับการบูรณาการการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ภาคประชาชน)	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ	สพต.	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการสัมมนา ประชาชนกับการบูรณาการการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ภาคประชาชน)
๔	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สพต.	<p>ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้เพื่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ” ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๖๓ คน</p> <p>รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบที่น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เชื่อมต่อกับ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเนื้อหาหลักสูตร เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้า</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				รับการฝึกอบรมให้ประพฤติ ปฏิบัติ ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ ค่านิยมสุจริต และต่อต้านพฤติกรรมทุจริตและการไม่ทำทุจริตเสียเอง
๕	โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลักสูตรการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร	สพต.	ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร และดำเนินการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบการป้องกันการทุจริตในองค์กร จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ จำนวน ๑๕๕ คน ซึ่งหลักสูตรเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการตรวจสอบตามแนวคิดที่เรียกว่า การบัญชีนิติเวชศาสตร์ (Forensic Accounting) โดยคาดหวังให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบตามแนวคิดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นทิศทางเดียวกัน
๖	กิจกรรมจัดทำ มาตรการ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต	จัดทำ มาตรการ/ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต	สบก.และ กตน.	<p>๑. ได้แจ้งเวียนภายใน สตง. ตามบันทึกข้อความ สำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๒/ว ๔๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำชับให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจและการปฏิบัติตนถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒. ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและได้แจ้งสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบันทึกข้อความ สำนักตรวจสอบภายใน ที่ ตผ ๐๐๖๒/๘๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				<p>๒๕๖๑ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความเป็นมา ๒. สถานการณ์/สภาพปัญหา ๓. ความเสี่ยง ๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาละประโยชน์ทับซ้อน ๕. ข้อเสนอแนะ
๗	กิจกรรมพัฒนามาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่างๆ	เพื่อให้มีการพัฒนามาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สบท.	<p>ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และได้แจ้งเวียนให้สำนักต่างๆ ดำเนินการตามบันทึกข้อความ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ตพ ๐๐๑๐/ว ๑๗๓๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการกรณีบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของทางราชการ และแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งในแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เหตุผลความจำเป็น ๒. วัตถุประสงค์ ๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๔. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๘	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการตรวจเงินแผ่นดิน	จัดให้มีช่องทาง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	สปส.	<p>- ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสัมภาษณ์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จำนวน ๑๐ ครั้ง</p> <p>๑. ช่อง ๗ “ผู้ว่า สตง. – เลขาฯ ป.ป.ช. เชื้อคนไทยตื่นตัวไม่ยอมทนต่อการทุจริต” วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๒. รายการคอลัมน์หมายเลข ๗ “ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่เผยปรัชญาการทำงาน” วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๓. รายการบ่ายโมงตรงประเด็น “กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต” วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๔. ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี “ตรวจสอบทุจริตกองทุนกระทรวงศึกษาธิการ” วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๕. ช่อง TNN ๒๔ “เปิดช่องโหว่ทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ เพราะระบบหรือคน ?” วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๖. รายการเข้มข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์ PPTV “พบรายชื่อข้าราชการปัจจุบันและอดีต รับเงินโอนจาก “รจนา สินที”” ๒ เม.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๗. รายการ THE KEY ไชยการเมือง...เรื่องใกล้ตัว TNN ๒๔ “สตาร์ทกลไกปราบโกง” ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๘. ช่อง Thai PBS News “สตง. เปิดงบบฯ ซื้อผ้าห่ม พม. พบแจกซ้ำซ้อน” ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ช่อง Thai PBS “สตง. สอบงบบฯ หอพักราชภัฏสวนสุนันทา” ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๑๐. ช่อง NBT “ตรวจด้านโกง” ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	มาตรการ	สำนักที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
				- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการตรวจเงินแผ่นดินทางสถานีวิทยุ คลื่น FM ๘๗.๕ ในรายการ “สดง. พบประชาชน” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. จำนวน ๔๘ ครั้ง
๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการไต่สวนสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน	เพื่อสร้างความรู้ด้านการไต่สวนสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน	สพต.	ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ด้านการไต่สวนสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน” แล้วจำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๘๐ คน ซึ่งในแต่ละรุ่นใช้เวลาในการอบรม ๒๒ วัน